



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด สวท. สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 5, NBT	<b>แผนปฏิรูปประเทศ</b> -เสนอข่าว นพ.เสรี ตู้จินดา ประธาน กกก.ปฏิรูปด้านสาธารณสุข กล่าวในการแถลงความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศไทย “สุขภาพดี สังคมแข็งแรง สื่อสร้างสรรค์” ว่า กกก. ได้ร่างและขับเคลื่อนด้านสาธารณสุขโดยมีเป้าหมาย คือ สุขภาวะที่ดีของประชาชนที่ยั่งยืนยาว โดยได้เสนอทิศทางการปฏิรูปต่อที่ประชุมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง สธ. เพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของ สธ. 4 เรื่อง คือ ระบบบริหาร ระบบการบริการและคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูลสารสนเทศและกำลังคน และระบบการเงินการคลัง โดยมีแผนที่เข้าใจความต้องการด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลของประชาชนแบบองค์รวม มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ก้าวทันและใช้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และมีการจัดการด้านการเงินการคลังอย่างเหมาะสม ยึดหลักการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเป็นการลงทุนทางสังคมที่คุ้มค่า
กรุงเทพธุรกิจ M2F	<b>งบฯ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ</b> -เสนอข่าว นายฉัตรพร จาคะศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรม.ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ 4 วงเงินรวม 5,547.34 ล้านบาท เพื่อให้ ก.ดิจิทัลฯ และ ก.วิทยาศาสตร์ฯ ลงทุน 19 โครงการ โดยโครงการของ ก.ดิจิทัลฯ 5 โครงการ วงเงินรวม 2,254.96 ล้านบาท มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ สธ. ได้แก่ โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงิน 598.27 ล้านบาท เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ายเก่าให้มีประสิทธิภาพด้วยไฟเบอร์ออปติกไปยังโรงเรียนที่ยังไม่มีโครงข่าย 3,196 แห่ง และรพ.สต.และสุขาศาลาที่ยังไม่มีโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก ไม่น้อยกว่า 812 แห่ง และขยายความจุอินเทอร์เน็ตให้กับ รพ.ที่ สธ.พิจารณาคัดเลือก 20 แห่ง แบ่งเป็นการตรวจรักษาทางไกล 5 คู่ รวม 10 แห่ง และคู่มือแม่ข่ายและสุขาศาลาพระราชทาน 5 คู่ 10 แห่ง
เดลินิวส์	<b>นโยบายหลักประกันสุขภาพ</b> -เสนอสรุป กล่าวถึงความสำเร็จของการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งองค์การอนามัยโลกยกให้ไทยเป็นต้นแบบและเสนอแนะให้ทั่วโลกนำความสำเร็จของไทยไปใช้เป็นกรณีศึกษา โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ระบุว่า การที่องค์การอนามัยโลกยกย่องไทย เป็นกำลังใจที่สำคัญให้แก่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันเรื่องนี้มาตลอดเวลากว่า 15 ปี และแม้วันนี้จะประสบความสำเร็จ แต่ยังมีเรื่องที่เป็นความท้าทายการดำเนินการ คือ 1.การเข้าถึงเทคโนโลยีการร ักษาใหม่และยาใหม่ที่มีราคาสูงขึ้น 2.การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการเพิ่มขึ้นของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ 3.การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เป็นระบบที่ยั่งยืน
มติชน	<b>ปลดผอ.ร.ร.เซนต์คาเบรียล</b> -เสนอข่าว นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. กล่าว ถึง กรณีมีภาพการตีมีเครื่องตีมีแอลกอฮอล์ภายในงานตรุษจีนที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ว่า การตีมีเครื่องตีมีแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาถือว่ามีความผิดอยู่แล้ว ด้าน นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าว ว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กำหนดชัดเจนว่า โรงเรียนเป็นสถานที่ห้ามขายห้ามตีมีเครื่องตีมีแอลกอฮอล์ ดังนั้น ไม่ว่าจะตีมีภายในโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนถือว่ากระทำความผิดกฎหมาย หากมีหลักฐานชัดเจนสามารถเอาผิดได้

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ มติชน ไทยโพสต์ กรุงเทพ ธุรกิจ คมชัดลึก ไทยรัฐ เดลินิวส์</p>	<p><b>คดีชายญี่ปุ่นจ้างอุ้มบุญ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศาล ยาวชนและครอบครัวกลาง สั่งให้นายमितสุโตกิ ชิเกตะ พ่ออุ้มบุญชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ปกครองลูก 13 คนตามกฎหมาย หลังศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า นายชิเกตะได้ว่าจ้างหญิงไทยให้ตั้งครรภ์บุตรโดยใช้เชื้อสุจิ ตั้งแต่ปี 2556-2557 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 จะมีผลบังคับใช้</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดอะเนชั่น</p> <p>ข่าวสด</p>	<p><b>มลพิษในกทม.-ปริศนา</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวถึงการแก้ปัญหา มลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงนี้ ว่า ปัญหาเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น การจราจร การใช้รถ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ และได้กำชับให้ลดมลพิษทางอากาศมาโดยตลอด</p> <p>-ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดงานเสวนาธรรมศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 1 โดย นายสุวัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า มลพิษทางอากาศใน กทม.เกิดขึ้นตั้งแต่ 10 ปี ก่อน และมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนม.ค. ถึงเม.ย.ของทุกปี คพ.กำลังพิจารณาให้นำมาตรฐานน้ำมันและรถยนต์มาตรฐานยูโร 5 มาใช้ในปี 2566 ซึ่งจะช่วยลดมลพิษจากกำมะถัน และช่วยระบายมลพิษทางอากาศได้ดีขึ้น พร้อมทั้ง เสนอมาตรการเร่งด่วน 90 วัน ช่วง ก.พ.-เม.ย.ของทุกปี 1.ลดจำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เช่น ขยายพื้นที่จำกัด เวลาารถบรรทุกเข้า-ออกในเขต กทม. เพิ่มเขตรอยต่อปริศนาออกไปถึงวงแหวนรอบนอก จำกัดเวลารถบรรทุกขนาดเล็ก หากไม่ดีขึ้นจำกัดรถส่วนบุคคลตาม เลขทะเบียน วันคู่และวันคี่ และออกประกาศจังหวัดห้ามเผาในที่โล่ง 2.ลดปริมาณการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัญหามลพิษทางอากาศไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สิ่งสำคัญคือ ประชาชนควรระวังทราบลักษณะการเกิด มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย ควรติดตามข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำ หรือคำเตือนต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า มลพิษทางอากาศจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตา จมูก คอ ทางเดินหายใจ ทำให้คันเคืองตา แขนงจมูก เจ็บคอ ไอ หายใจลำบาก และทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคปอดแสดงอาการมากขึ้น แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าการสัมผัสระยะยาวจะทำให้เกิดมะเร็งหรือไม่ นอกจากนี้ ยังทำให้คนที่เปราะบางหรือมีโรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แสดงอาการมากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กจะมีความเสี่ยงมาก เนื่องจากมีความไวต่อผลของมลพิษทางอากาศ ดังนั้น ผู้ที่มี โรคประจำตัวหรือกลุ่มเสี่ยงหาก มีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่าภาคเหนือ</b></p> <p>-เสนอบทความ การแก้ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่าภาคเหนือ โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่ จ.พะเยา เปิดกิจกรรมรณรงค์รวมพลัง 2 แผ่นดิน (ไทย-ลาว) โดยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2561 มีมาตรการหลักคือป้องกันควบคุมการใช้ระเบียบกฎหมายห้ามเผาทุกชนิดในช่วง 60 วันอันตราย ระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2561</p> <p>นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์หมอกควัน ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ นำไปสู่การลดอัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากภาวะหมอกควันน้อยลง ซึ่งสาธารณสุขในระดับพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน แนวทางปฏิบัติที่ดี และบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อความพร้อมรับมือกับภาวะหมอกควัน นำไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ด้าน นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สจ.พะเยา กล่าวว่า สสจ.พะเยาได้เตรียมหน้ากากอนามัยไว้ 30,000 ชิ้น แจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และสคร.เขต 10 เชียงใหม่ จะสนับสนุนหน้ากาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อนามัยเพิ่มให้อีก 30,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์ปัญหาหมอกควันด้วย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สยามรัฐ</p>	<p><b>ตัดสป่า-นวดเพื่อสุขภาพออกจากกิจการอันตรายต่อสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ประกาศ สธ. เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ 13 ก.พ. 2561 โดยตัดกิจการสป่าและกิจการนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพออกจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีผลให้ผู้ประกอบการไม่ต้องขออนุญาตกับท้องถิ่น โดยส่วนกลางให้ยื่นขออนุญาตที่กรม สบส. ส่วนภูมิภาคยื่นขออนุญาตที่ สสจ.ในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐ และลดภาระให้กับผู้ประกอบการ ไม่ต้องขอใบอนุญาตหลายใบและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน</p>
<p>สยามบันเทิง</p>	<p><b>ดาราโฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริง</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีการนำรูปดาราดึงผลิตภัณฑ์พร้อมลงโฆษณาเกินจริง ซึ่งถือว่าผิดหลักเกณฑ์ของอย. อาทิ เมย์-พิชญ์นาฏ, พิงกี้-สาวิกา, จุ้ย-วรวิทย์, หลิงแยม-นันทพร ดาราส่วนใหญ่อ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ และยินดีให้ความร่วมมือกับจนท. โดยได้รับการว่าจ้างให้รีวิวก่อนไม่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หากอย. เรียกก็พร้อมจะเข้าไปชี้แจงและเตรียมหลักฐานไปยืนยันความบริสุทธิ์</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>วิธีชะลออัลไซเมอร์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคอัลไซเมอร์ คือภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด เกิดจากการฝ่อตัวของสมอง โดยเฉพาะสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมความคิด ความทรงจำ และการใช้ภาษา อาการระยะเริ่มต้น เริ่มจากการหลงลืมที่ไม่รุนแรง ระยะกลางผู้ป่วยจะมีปัญหาด้านความทรงจำ จำชื่อของคนรู้จักไม่ได้ ระยะสุดท้าย อาการของโรครุนแรงมากขึ้น มีอาการประสาทหลอน อาละวาด เรียกร้องความสนใจ</p> <p>ด้าน นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า ปัจจุบันการรักษาโรคอัลไซเมอร์มีเพียงการใช้ยาและการดูแล ซึ่งช่วยบรรเทาอาการด้านความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วย ได้ชั่วคราว หรืออาจช่วยให้พัฒนาการของโรคช้าลงในบางราย ได้แก่ 1.การวางแผนดูแลผู้ป่วย 2.สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย 3.การออกกำลังกาย ควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 4.การรับประทานอาหาร เสริมด้วยน้ำปั่นจากผลไม้ผสมนมหรือโยเกิร์ตที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีแคลอรีสูง และอาจผสมผงโปรตีนเพิ่ม 5.การใช้ยารักษา 6.การบำบัดทางจิต</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถานการณ์ผู้สูงอายุของไทย ปี 2558 มีผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน ปัญหาสำคัญคือ ผู้สูงอายุจะเจ็บป่วยง่าย และเกิดได้กับทุกระบบของร่างกาย การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเบื้องต้น ควรเริ่มจากดูแลความสะอาดของฟัน เลือกแปรงที่เหมาะสมกับช่องปาก ขนแปรงนิ่ม เปลี่ยนเมื่อขนแปรงบานหรือใช้งาน 2-3 เดือน ไม่ใส่ฟันปลอมนอนเพราะอาจเกิดการอักเสบ</p> <p>ด้านทพ.บุญชู สุรีย์พงษ์ ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า หากผู้สูงอายุดูแล สุขภาพช่องปากและฟันไม่ถูกวิธี อาจสูญเสียฟัน ฟันผุ/รากฟันผุ โรคปริทันต์ มะเร็งช่องปาก น้ำลายแห้ง ฟันสึก ควรเลือกใช้เครื่องมือช่วยทำความสะอาดฟันเพิ่มเติม ทำความสะอาดกระพุ้งแก้ม โคนลิ้น เพื่อขจัดอาหารและคราบจุลินทรีย์ที่ตกค้าง รับประทานอาหารเป็นมื้อ ไม่กินจุบจิบ เพื่อลดการตกค้างของเศษอาหารบริเวณช่องปาก และควรพบทันตแพทย์ทุก 4-6 เดือน เพื่อรักษาสุขภาพฟันและช่องปากให้แข็งแรงเสมอ</p>
<p>เว็บไซต์ innnews</p>	<p><b>พื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและสั่งการ 1669 จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันสำรวจและเก็บสถิติผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยที่เข้ามาใช้บริการภายใน รพ.ประจวบ คีรีขันธ์ ซึ่งได้ ประกาศเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อดีของการสวมหมวกนิรภัยและสื่อสายรัดคางทั้งคนขับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และผู้ซื้อทันที เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ขับซึ่งรถจักรยานยนต์ และหากไม่สวมหมวกเข้ามาในรพ. จะให้ลงจากรถแล้วจึงเข้าไปจอดในลานเก็บ โดยผลจากการสำรวจ พบว่าประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ มีการสวมหมวกซึ่งรถจักรยานยนต์เข้ารพ. และ 50 เปอร์เซ็นต์ไม่ลือคสายรัดคาง</p> <p>สำหรับเจ้าหน้าที่ของรพ. จะใช้วิธีการณรงค์ประชาสัมพันธ์ระยะ 3 เดือน พร้อมบันทึกสถิติการไม่สวมหมวกนิรภัย หลังจากนั้นจะเรียกพบเป็นรายบุคคล พร้อมประสานสารวัตรจราจร ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจเข้มบริเวณทางเข้า-ออกรพ.</p>
กรุงเทพมหานคร	<p><b>โรคหายาก</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล หัวหน้าสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า โรคหายากเป็นกลุ่มโรคที่พบน้อย มีความชุกของโรคต่ำกว่า 1 ใน 2,000 ประชากร ปัจจุบันมี 6,000-8,000 โรค ส่วนใหญ่มีความรุนแรง หายารักษายาก และยาที่ใช้รักษามีราคาค่อนข้างสูง ประเทศไทยน่าจะมีผู้ป่วยโรคหายากรวมแล้วหลายหมื่นคน ร้อยละ 80 มีสาเหตุจากพันธุกรรม และร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเป็นเด็ก โดยมีผู้ป่วยกลุ่มโรคหายากเพียง ร้อยละ 25 ที่มีกำลังในการรับภาระค่าใช้จ่ายเอง ส่วนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ที่จะวินิจฉัยโรคหายากทั่วประเทศมีเพียง 20 คน บางโรคต้องพบแพทย์ 7-8 คน กว่าที่จะวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง ทำให้ผู้ป่วยมีภาระค่าตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมที่มากขึ้น ซึ่งหากมีการวางระบบที่ดี ทำให้เข้าถึงการวินิจฉัยโรคหายากได้เร็ว จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch